

บาท/ดอลลาร์เข้าที่อ่อนค่าสุดในรอบกว่า 3 เดือน, ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐกดดัน

*บาท/ดอลลาร์เข้าที่แตะระดับอ่อนค่าสุดครั้งใหม่ ในรอบกว่า 3 เดือน หลังข้อมูลในตลาดแรงงานสหรัฐ ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาด ส่งผลให้มีแรงซื้อดอลลาร์เมื่อเทียบกับทุกสกุลเงิน

*ดอลลาร์แข็งค่าในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด ในรอบกว่า 4 ปี ที่ทำไว้หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ได้เพิ่มการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในกลางปีหน้า หรือเร็วกว่านั้น

*กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 248,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. และอัตราว่างงานลดลงสู่ 5.9% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนก.ค.51 ซึ่งตอกย้ำว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังคงปรับตัวดีขึ้น และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่การคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้า

*ผลสำรวจของรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์พบว่า กองทุนพันธบัตรชั้นนำส่วนใหญ่ในวอลล์สตรีท ยังคงคาดว่า เฟดจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ช้ากว่าเดือน มิ.ย.ปีหน้า และตลาดพันธบัตรได้ประเมินต่ำไปต่อความเสี่ยงที่ว่า เฟดอาจจะดำเนินการแบบเชิงรุกมากขึ้นทันทีที่เริ่มนโยบายคุมเข้ม

*คณะกรรมการการค้าสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่า นักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้อดอลลาร์อีกครั้งในรอบ สัปดาห์ล่าสุด สู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมิ.ย.56

*ขณะที่มูลค่าของสถานะซื้อดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเป็น 3.736 หมื่นล้านดอลลาร์ ในรอบสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. จาก 3.581 หมื่นล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ก่อนหน้า และนับเป็นสัปดาห์ที่ 7 ติดต่อกันแล้ว ที่สถานะซื้อดอลลาร์ มีมูลค่ารวมสูงกว่า 3.0 หมื่นล้านดอลลาร์

*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะประกาศมติการประชุมล่าสุดในวันพรุ่งนี้ และคาดว่าจะคงนโยบายการเงิน แม้ข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจจะทำให้ บีโอเจ ต้องลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในเดือนนี้ก็ตาม

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวันศุกร์ อยู่ที่ 32.469 บาท
- *09.35 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.61/64 จาก 32.51/54 เมื่อวันศุกร์
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.61/65 จาก 32.51/53 เมื่อวันศุกร์
- *บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.78/89 จาก 41.00/06 เมื่อวันศุกร์
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 109.65/70 จาก 109.75 เมื่อวันศุกร์
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2515/17 จาก 1.2516 เมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมา across กับทุกสกุล จากตัวเลขจ้างงานเมื่อวันศุกร์ ที่ออกมาดีกว่าคาด ตัวเลขการว่างงานก็ออกมาดีมากด้วย ทำให้มีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาจากหลายกลุ่ม ช่วงนี้ importer ก็คงต้องรีบซื้อ แต่ exporter ยังคงรอได้" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า แม้เงินบาทอ่อนค่ามาค่อนข้างมาก แต่ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ไม่ได้เข้ามาฝืนทิศทางตลาดมากนัก และคงจะรอให้ดอลลาร์เริ่มย่อตัวลงก่อน จึงค่อยเข้ามาในตลาด เพื่อให้เงินบาทปรับตัวได้เร็วขึ้น

ดิลเลอร์ คาดว่าบาท/ดอลลาร์วันนี้ จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 32.70 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.55 และ 32.50

ส่วนบาท/ยูโร คาดว่ายังมีโอกาสแข็งค่าได้มากกว่าการอ่อนค่า แต่กรอบคงจำกัดเช่นกัน เพราะทั้งบาทและยูโร ก็อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และที่ผ่านมาก็เห็นว่ายูโรก็อ่อนค่ามาพอสมควรแล้วเช่นกัน โดยมองกรอบการเคลื่อนไหวของบาท/ยูโร วันนี้ไว้ที่ 40.60-40.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับใช้หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้